



Deklarasyon para sa Kapayapaan

Kami ay mga kababaihan mula sa iba't ibang panig ng mundo, na lubos na nagmamahal sa ating planeta. Pinahahalagahan namin ang mga unibersal na prinsipyo ng pagkakapantay-pantay, katarungan at kapayapaan na pinagtibay ng Charter ng United Nations at ng Universal Deklarasyon ng mga Karapatang Pantao; ipinaglalaman natin ang pagpapatibay ng mga karapatan ng kababaihan at mamamayan, laban sa lahat ng uri ng karahasan, pagsasamantala at diskriminasyon. Ilang dekada na kaming sangkot sa paghahanap ng pandaigdigang kapayapaan, para sa isang bagong kaayusan sa daigdig na nagpapawalang-bisa sa digmaan. Kinikilala namin ang papel ng kapitalismo sa pagbuo ng militarismo at digmaan, at nais namin ang isang bago, hindi militarisadong seguridad, upang tiyakin ang buhay at kalusugan ng kasalukuyan at hinaharap na henerasyon sa planetang ito – at ng planeta mismo.

Ang ating mithiin para sa kapayapaan ay nanganganib ngayon sa tumitinding karera ng armas at panganib ng digmaang nukleyar, ang pagpapalakas ng mga alyansang militar at ang militarisasyon ng mga internasyonal na relasyon. Lahat ng ito ay nanganganib humantong sa kapahamakan ng sangkatauhan. Ang mga desisyon ng NATO mula noong 1991 ay may malaking pananagutan para sa pagbuo ng pandaigdigang paghaharap. Ang pinakahuling yugto sa proseso ng patakarang ito ay ang tinatawag na Bagong Strategic Concept, napagkasunduan sa NATO heads of state summit sa Madrid noong 2022.

Ang Bagong Strategic Concept ay patuloy na nagtatatag ng mga tungkulin at gawain na higit pa sa original na layunin ng NATO na 'nagtatanggol', pinapalitan ang mga tungkulin at gawain na tanging responsibilidad ng United Nations. Ang lalong pandaigdigang NATO, na kumikilos sa interes ng mayayamang bansa ng Kanluran ('West'), ay nagpalawak ng mga aktibidad nito hanggang sa Pasipiko. Ito ay naghahangad na magpataw ng isang 'modelo ng sibilisasyon' na rin lampas sa lugar ng Euro-Atlantic ng orihinal na Treaty. Ang Bagong Strategic Concept ay ganap na taliwas sa mga posibilidad sa 'Helsinki spirit' na naghahangad ng mapayapang pakikipagtulungan sa pagitan ng mga estado at ang pagtanggap sa pagbabanta o paggamit ng dahas.

Ang nakakasakit na muling pagsasaayos ng NATO ay lubos na kaibahan sa mga prinsipyo ng Saligang Batas (konstitusyon) ng marami sa mga miyembrong estado. Kadalasang inaprubahan nang walang pahintulot ng mga pambansang parlyamento o Kongreso, at ito rin ay nasa kabaligtaran sa malinaw na pagnanais para sa kapayapaan ng napakaraming mga tao ng mga estado ng NATO. Habang marami ay nahaharap sa isang matinding krisis sa gastos ng pamumuhay, ang mga pamahalaan ay inaatasan ng NATO na itaas ang paggasta sa military kahit na lampas sa 2% ng GDP, upang matugunan ang patuloy na baliw na rearmament. Ito ay madalas na sinasamahan ng pagtaas ng awtoritarianismo, at muling paglitaw ng neo-pasista, nasyonalista, xenophobic at sexist ideolohiya, hinihikayat ng lalong militarisadong kultura.



Ang pinakahuling NATO heads of state summit ay naganap sa Vilnius, Lithuania, noong Hulyo, 2023. Ang Bagong Strategic Concept, ang Madiskarteng Konsepto ay higit pang pinalawak, na nagpapataas ng panganib sa buong mundo at nagkaroon ng mga kahilingan para sa karagdagang pagtaas sa paggastang militar. Ang isang espesyal na pondo sa pamumuhunan na 1 bilyong euro ay itatatag, binabayaran ng pampublikong pera para sa mga start-up at teknolohikal na pag-papanibago; ito ay hayagan hikayatin ang paghahalo ng siyentipikong edukasyon at pagsasanay para sa mga kabataan na may pananaliksik sa militar. Ang Vilnius summit ay nagsulong din ng isang bagong 'gender approach', na naghihikayat sa pagsulong ng mga babaeng personahe sa nangungunang mga tungkulin sa loob ng NATO

Bilang kababaihan ng kapayapaan, tinatanggihan namin ang NATO at ang pananaw nito sa mundo. Ito ay nagbubunga ng kawalang-tatag at nagpapalala internasyonal na labanan. Ito ay hindi maipagkakasundo sa ating prinsipyo ng pangangalaga sa mundo – isang prinsipyo na sinisikap naming patunayan sa buong mundo.

Lumipas na ang panahon ng kolonyalismo at imperyalismo. Ang panahon ng pag-angkin ng Kanluran sa unipolar na dominasyon at 'moral supremacy' ay tapos na. Ngayon ay tinatanggap namin ang isang bagong multipolar world order na batay sa mga pinagsasaluhang desisyon, sa hustisyang panlipunan at pangkalikasan, sa pagbabahagi ng mga mapagkukunan at teknolohiya, sa paglipat sa zero na arsenal ng militar. Ito ang sinabi naming mga babae sa Madrid Peace Summit noong nakaraang taon. Muli naming pinagtibay ito sa okasyon ng NATO Summit sa Vilnius 2023.

Ang aming mensahe noong nagkita kami sa Brussels, tahanan ng punong tanggapan ng NATO, ay:

- **TUTULAN** ang pandaigdigang NATO, tumutol sa lalong militarisadong mga bloke, Hindi sa digmaan bilang paraan ng pag-aayos internasyonal na mga hindi pagkakaunawaan.
- Ayaw namin sa militarisasyon ng siyentipikong pananaliksik. Ang mga nababatang henerasyon ay may karapatan sa sekular at demokratikong edukasyon, na inspirasyon ang mga halaga ng mapayapang magkakasamang buhay sa pagitan ng mga tao at estado.
- Tutulan ang paglahok ng kababaihan sa mga plano sa digmaan ng patriarchy. Tumutol sa sa anumang 'paglapit sa kasarian' sa NATO. Ang paglalagay ng mga kababaihan sa mga nangungunang tungkulin sa isang organisasyong militar na nagpapainit ay walang magagawa upang itaguyod ang mga prinsipyo ng pagkakapantay-pantay, katarungan at kapayapaan na sumasailalim sa mga pakikibaka ng kababaihan para sa kalayaan.

Sa halip, sinasabi namin ang Oo, sa paggalang sa mga tunay na intensyon ng UN resolution 1325 sa paglahok ng kababaihan sa mga negosasyong pangkapayapaan at proseso.

Mag-mobilisa, magkaisa, kumilos at ipaalam ang malawak na adhikaing pangkapayapaan at pagwawakas ng digmaan, sa susunod na NATO summit - sa Hulyo 2024 sa Washington, DC - gusto



naming makipagtulungan sa lahat ang mga taong nagbabahagi ng mga layuning ito sa atin - ang magsalita para sa kapayapaan, buhay at pagpapalaya ng kababaihan.

Mangyaring suportahan ang aming Deklarasyon at makibahagi sa aming network.

Hulyo, 2023